

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

NUDCP 2020
National Urban Disease Control Program



24/46 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 0 2521 0943-5

Website: <https://ddc.moph.go.th/iudc>

กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

สปคม. ค้นข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในเมืองหลวงพบการเสียชีวิตมากกว่าระบบรายงานเกือบ 2 เท่า



สปคม. ร่วมกับ 7 สถาบันนิติเวชเชื่อมโยงข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน กับข้อมูลนิติเวช ตั้งแต่ปี 59 -61 มีการเสียชีวิต รวม 4,678 ราย เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 2,176 ราย โดยประมาณแต่ละปีถูกรายงานเข้าสู่ระบบเพียง 830 ราย ครึ่งนี้ค้นพบเพิ่มอีกจำนวน 730 ราย ในฐานข้อมูลของนิติเวช ซึ่งไม่ถูกรายงานหรือโดยเฉลี่ยทั้งปีพบผู้เสียชีวิตรวมปีละ 1,560 ราย



วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม BB201 โรงแรมเซ็นทาราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สปคม. กรมควบคุมโรค ร่วมกับมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและเครือข่าย ประชุมเสวนาโต๊ะกลม 3 ฐานพลัส เรื่อง “Collaborative RTI Data Integration for Enhanced Surveillance 3” เสริมความเข้มแข็งของการเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ครั้งที่ 3 เพื่อจัดการข้อมูลการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ในพื้นที่ กทม. (ข้อมูล 3 ฐาน พลัส) และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ข้อกฎหมายต่างๆ กับสถาบันนิติเวชวิทยา ทั้ง 7 หน่วยงาน

สู่การนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ

ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อำนวยการฯ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และประธานมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นประธาน กล่าวต้อนรับหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลการชันสูตร เพื่อใช้วิเคราะห์ จัดทำแผน และข้อเสนอแนะนโยบายการเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน และเป็นผู้ดำเนินการเสวนาการอภิปรายดังกล่าว และนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม สนับสนุนการประชุมครั้งนี้ด้วย

ผลสรุปคณะกรรมการข้อมูล 3 ฐาน พลัส 5 ข้อ ดังนี้

1. คณะกรรมการ จะทำงานร่วมกัน

ในแนวคิด Safety system เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์การเสียชีวิตจากการจราจรเป็นศูนย์ (Zero Vision)

2. ให้มีการจัดเก็บชุดข้อมูลร่วมที่สำคัญทั้ง 7 หน่วยงาน ทำให้เกิดข้อมูลที่มีคุณภาพ (Urban Death Data Quality)

3. เชื่อมระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งใน กทม.และปริมณฑล

4. สปคม. ดำเนินการนำประเด็นนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่เขตเมือง โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สนับสนุนผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda)

5. จัดทำสรุปรายงาน โดย สปคม. ให้เสร็จใน ธ.ค.และจัดงานแถลงข่าวเพื่อสื่อสารสาธารณะต่อไป

